
 

 

MAWAZO KWENYE MSIMU WA 
KUMBUKUMBU 
 
"Kwa maana kila mara mnapokula mkate huu, na kunywa Kikombe hiki, ninyi  mnafanya 
onyesha kifo cha Bwana hadi  atakapokuja. "- 1 Wakorintho 11:26. 
 

MSIMU wa Pasaka, unaosherehekewa na Wayahudi, unakaribia, kuanzia mwaka huu tarehe 28 
Machi. Lakini nia ya Wakristo katika msimu huu inajikita hasa katika kuuawa kwa mwana-
kondoo, aliyetangulia Sikukuu ya Pasaka, na ambayo ilifananisha Mwanakondoo wa Mungu, 
Kristo Yesu. Sherehe yetu ya msimu huu wa Pasaka, kwa hivyo, inahusiana na Mkubwa. Kwa 
wakati huu sisi kama Wakristo tunakumbuka tukio kubwa zaidi katika historia yote, kifo cha 
kujitolea kwa Mwokozi wa ulimwengu. Sherehe zetu mwaka huu zinaanza vizuri jioni ya Machi 
26, baada ya saa sita, ambayo ni mwanzo wa 14 ya Nisan. 

 

Tunasikitika sana kwamba, wakati mamilioni ya wanaodai kuwa Wakristo na Wayahudi 
watasherehekea katika sherehe fulani rasmi na kwa njia ya mafundisho katika msimu huo hafla 
hii muhimu zaidi, lakini ni wachache wa dini zote wanaotambua umuhimu halisi wa sherehe 
hiyo. Je! Akili zao zinaweza kuamshwa kabisa kwa umuhimu wake wa kweli, kungekuwa na 
uamsho wa kidini kama vile ulimwengu haujawahi kujua. Lakini, kama vile Mtakatifu Paulo 
anavyosema, "mungu wa ulimwengu huu amepofusha akili" za wengi; na hata wengine ambao 
macho yao ya ufahamu yamefunguliwa kidogo, Mtakatifu Petro anaelezea kuwa ni vipofu na 
hawawezi kuona mbali. Hawawezi kuona mambo ya kina ya Mungu kwa heshima ya sherehe 
hizi, ambazo zimekuwa zikisherehekewa kwa sasa zaidi ya miaka elfu tatu, kwa mfano. 

 

Waisraeli waliamriwa kusherehekea Pasaka kama sifa ya kwanza ya Sheria na kama moja ya 
ukumbusho wao mkubwa kama taifa. Kwa hivyo, tunaona kwamba kwa kiwango fulani Pasaka 
huadhimishwa na Wayahudi katika sehemu zote za ulimwengu, hata na wale wanaodai kuwa ni 
agnostics. Bado wana kiwango cha kuheshimu Pasaka kama kawaida ya zamani. Lakini 
haishangazi kuwa na akili nzuri ambayo marafiki wetu wengi wa Kiyahudi wanayo, hawajawahi 
kufikiria ni muhimu kuuliza maana ya sherehe hii? 

 



Kwa nini mwana-kondoo wa Pasaka alichinjwa na kuliwa? Kwa nini damu ilinyunyizwa juu ya 
miimo na milango? Kwa kweli, Mungu aliamuru hivyo; lakini ilikuwa nini sababu, nia, nyuma 
ya amri ya Kiungu-somo gani, kitu gani? Kweli Mungu mwenye busara hutoa amri za busara; na 
kwa wakati unaofaa Yehova atawafanya watu wake waaminifu kuelewa umuhimu wa kila 
mahitaji. Ikiwa Myahudi anaweza kutambua kwamba siku yake ya Sabato ni aina ya Wakati ujao 
wa mapumziko na baraka, wa kutolewa kutoka kwa taabu, huzuni na kifo, kwa nini haoni kuwa 
vile vile sifa zote za taasisi ya Musa zilibuniwa na Bwana kuwa vielelezo vya baraka mbali 
mbali, kupewa "kwa wakati unaofaa"? 

 

 

MATUNDA YA KWANZA NA BAADA YA MATUNDA 

 

Heri wale ambao macho yao yanaweza kuona kwamba kweli Yesu alikuwa "Mwana-Kondoo wa 
Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu"; kwamba kufutwa kwa dhambi ya ulimwengu 
kutekelezwe na malipo ya adhabu ya mwanadamu, kwa kutumia sifa ya dhabihu ya Yesu kwa 
wakati unaofaa kwa dhambi za wanadamu wote. Ni Kanisa tu ambalo bado halijapokea sifa ya 
kifo cha Yesu. Wamependelewa sana ni wale ambao wanaweza kuona kwamba wakati 
ulimwengu wote ulipoteza neema ya Kimungu na ukawa chini ya hukumu ya Kiungu ya kifo, 
pamoja na huzuni na maumivu, kwa hivyo ilikuwa ni lazima kuridhika kwa Haki inapaswa 
kufanywa kabla ya hukumu hii, au laana, inaweza kuondolewa; na kwa hivyo, kama vile Mtume 
anatangaza, "Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu" - "Mwenye haki kwa wasio haki," ili 
aturejeshe kwa Mungu. Kwa hivyo alifungua njia mpya — njia ya uzima wa milele. 

 

Maandiko huita Kanisa la Kristo "Kanisa la Wazaliwa wa Kwanza," "aina ya Matunda ya 
Kwanza kwa Mungu wa viumbe vyake," "Matunda ya kwanza kwa Mungu na Mwana-Kondoo." 
(Waebrania 12:23; Yakobo 1:18; Ufu. 14: 4) Maneno haya yanamaanisha kwamba mwishowe 
kutakuwa na wengine wa familia ya Mungu wanaozaliwa baadaye; zinamaanisha baada ya 
matunda. Watu wa Kikristo kwa jumla wanaonekana kupuuza Maandiko haya, kwa kadiri ya 
kuyatumia yanahusika, na kwa ujumla wameamini kuwa ni wale tu ambao wataokolewa ambao 
wametajwa katika Biblia kama matunda ya kwanza - kwamba usiwe na matunda ya baadaye. 

 

Lakini aina ya Pasaka inaonyesha kuwa lilikuwa kusudi la Mungu kuwaokoa Waisraeli wote; na 
kwamba kama taifa waliwakilisha wanadamu wote ambao watawahi kupatana na Mungu na 
kupewa uzima wa milele katika Ardhi ya Ahadi. Wacha tuangalie kwamba kulikuwa na Pasaka 
mbili-moja ambayo ndio wazaliwa wa kwanza tu ndio waliopita; na nyingine kubwa zaidi katika 
Bahari ya Shamu, wakati kwa Nguvu ya Kimungu taifa lote la Israeli lilikombolewa kimiujiza na 



kuongozwa kuvuka njia ya Bahari iliyoandaliwa kwa ajili yao na msukumo wa upepo na 
mawimbi. Hawa walipita wakiwa wamevaa viatu kavu na waliokolewa; wakati majeshi ya Farao, 
yanayowakilisha wote ambao mwishowe wataingia kwenye Kifo cha Pili, walizidiwa Bahari. 
Pasaka katika Bahari ya sham inaashiria ukombozi wa mwisho kutoka kwa nguvu ya dhambi na 
kifo cha kila kiumbe wa kizazi cha Adamu ambaye anatamani kuja kupatana na Bwana na 
kumwabudu Yeye, wote ambao watakuwa sehemu ya Israeli; kwa maana hakuna Mwisraeli 
mmoja aliyebaki nyuma katika utumwa wa Misri. 

 

WAJIBU WA BORNS ZA KWANZA 

 

Lakini pasaka hii sio ile ambayo tunakaribia kusherehekea. Tunapaswa kusherehekea mfano wa 
kupita kwa wazaliwa wa kwanza wa Israeli na malaika, katika nchi ya Misri. Wazaliwa wa 
kwanza tu wa Israeli ndio waliohatarishwa usiku huo huko Misri, ingawa ukombozi wa taifa lote 
ulitegemea wokovu, kupita, kwa wale wazaliwa wa kwanza. Kwa hivyo ni wazaliwa wa kwanza 
tu wa wana wa Mungu kutoka Kanisa la Kristo, ambao sasa wanapitishwa wakati wa usiku huu 
wa Enzi ya Injili; ni hawa tu walio katika hatari ya malaika anayeangamiza. Hizi zote ziko chini 
ya damu iliyomwagika. 

 

Tunaona, kwa kupatana na Maandiko yote, kwamba "Kundi Ndogo," "Matunda ya Kwanza kwa 
Mungu ya viumbe vyake," "Kanisa la Wazaliwa wa Kwanza," peke yake inaokolewa, 
kupitishwa, wakati wa sasa. Tunaona kwamba wanadam waliosalia ambao wanaweza kutamani 
kumfuata Musa mkuu wa mfano, katika Enzi ya kufuata hii Atawaongoza watu kutoka kwenye 
utumwa wa Dhambi na Kifo, sasa hawako katika hatari ya uharibifu wa milele - wa kwanza. 

 

Kanisa la wazaliwa wa kwanza ni wale wanadamu ambao, kabla ya mbio zilizobaki, macho yao 
ya ufahamu yamefunguliwa ili kutambua hali yao ya utumwa na hitaji lao la ukombozi na utayari 
wa Mungu kutimiza ahadi zake zote nzuri. Kwa kuongezea, ni kama wale walioitikia neema ya 
Mungu, wamejitolea kabisa kwake na kwa huduma Yake, na kwa njia hiyo wamezaliwa na Roho 
Mtakatifu. Pamoja na haya ni suala la maisha au kifo iwapo watabaki katika Nyumba ya Imani 
au ya damu ya kunyunyiza. 

 

Kwa darasa hili kutoka chini ya damu ingemaanisha kupuuza rehema ya Kiungu. Ingeashiria 
kuwa walikuwa wakifanya wema wa Mungu; na kwamba, wakiwa wamefurahia sehemu yao ya 
rehema ya Mungu kama inavyowakilishwa katika damu ya Mwanakondoo, hawakuithamini. 
Kwa wale, Maandiko Matakatifu yanatangaza, "Haibaki dhabihu kwa ajili ya dhambi"; "Kristo 



hafi tena." Wanapaswa kuhesabiwa kama wapinzani wa Mungu, ambaye hatima yake 
ilifananishwa na uharibifu wa wazaliwa wa kwanza wa Misri. Kanisa la Wazaliwa wa Kwanza, 
kupitia kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu na maarifa na marupurupu makubwa ambayo wanafurahia 
kwa kila njia, wana jukumu kubwa zaidi kuliko ulimwengu; kwani ndio pekee ambao wako 
katika hatari ya Kifo cha Pili. Hili ndilo somo la aina ya Pasaka, na linahusu Wakristo wa kweli 
tu. 

 

Usiku wa dhambi na mauti utakuwa umepita, na asubuhi ya ukombozi itakuwa imekuja, na 
Kristo, mtu mfano wa musa atatangulia, atawaokoa, watu wote wa Mungu - wote ambao, wakati 
ujue, utafurahi kuheshimu na kutii mapenzi ya Mungu. Siku hiyo ya Ukombozi itakuwa Enzi 
nzima ya Milenia, ambayo mwisho wake watenda maovu  walioonyeshwa na majeshi ya Misri, 
watakatiliwa mbali kabisa katika Kifo cha Pili - uharibifu. 

 

 

 

YESU MWANA-KONDOO WETU WA PASAKA 

 

Mtume Paulo anamtambulisha kwa uwazi na vyema Mwanakondoo wa Pasaka na Bwana wetu 
Yesu, akisema, "Kristo Pasaka wetu ametolewa dhabihu kwa ajili yetu; kwa hivyo tufanye 
sherehe." Anatuarifu kwamba sisi sote tunahitaji damu ya kunyunyiza, sio juu ya nyumba zetu, 
bali juu ya mioyo yetu. Tunapaswa kushiriki Kondoo; lazima tujihusishe wenyewe sifa ya 
Kristo, thamani ya dhabihu Yake; lazima pia tule mkate usiotiwa chachu wa Kweli, ikiwa 
tungekuwa hodari na tayari kwa ukombozi asubuhi ya wakati mpya. Kwa hivyo tunamvaa 
Kristo, sio kwa imani tu; lakini zaidi i tunavaa tabia yake na tunabadilishwa kuwa sura yake 
tukufu katika mioyo na maisha yetu. 

 

Tunapaswa kumlisha Kristo kama vile Wayahudi walivyomlisha kondoo halisi. Badala ya mimea 
chungu, ambayo ilisaidia na kuchochea hamu zao, tuna uzoefu na majaribu machungu ambayo 
Bwana hutuandalia, na ambayo husaidia kuondoa mapenzi yetu kutoka kwa vitu vya kidunia na 
kutupatia hamu kubwa ya kulisha Mwanakondoo na wale wasio na chachu. Mkate wa Ukweli. 
Sisi, pia, tunapaswa kukumbuka kuwa hapa hatuna mji unaoendelea; lakini kama mahujaji, 
wageni, wafanyikazi mkononi, tunapaswa kujifunga kwa safari yetu ya kwenda Kanani ya 
Mbinguni, kwa mambo yote matukufu ambayo Mungu ameyawekea Kanisa la Wazaliwa wa 
Kwanza, tukishirikiana na Mkombozi wetu, kama wafalme na makuhani kwa Mungu. 



 

Bwana wetu Yesu pia alijitambulisha kikamilifu na Mwanakondoo wa Pasaka. Usiku ule ule wa 
kusalitiwa Kwake, kabla tu ya kusulubiwa kwake, Aliwakusanya Mitume Wake kwenye chumba 
cha juu, akisema, "Nimetamani sana kula Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteseka." Ilikuwa ni 
lazima kwamba kama Wayahudi wangesherehekea Karamu ya Pasaka usiku huo - usiku wa 
kumbukumbu ya kuuawa kwa kondoo wa Pasaka huko Misri, kuokoa watoto wa kwanza wa 
kawaida kutoka kwa "mkuu wa ulimwengu huu" - Farao — tarehe ileile ambayo Mwanakondoo 
halisi wa Pasaka alipaswa kuchinjwa. Lakini mara tu mahitaji ya aina hiyo yalipotimizwa, 
Bwana wetu Yesu alianzisha Ukumbusho mpya juu ya msingi wa zamani, akisema, "Fanyeni 
hivi kwa kunikumbuka." 

 

UASHIRISHAJI WA MSINGI WA MKATE NA KIKOMBE 

 

Tunakumbuka mazingira ya Ukumbusho wa kwanza — baraka ya Mkate na ya Kikombe 
matunda ya mzabibu; na tamko la Bwana wetu kwamba hizi zinawakilisha mwili Wake 
uliovunjika na damu iliyomwagika, na kwamba wafuasi Wake wote wanapaswa kushiriki, sio 
kumlisha tu, bali kuvunjika pamoja Naye; sio tu kushiriki sifa ya damu Yake, dhabihu Yake, 
lakini pia kuweka maisha yao katika utumishi Wake, kwa kushirikiana na Yeye kwa kila njia, ili 
baadaye waweze kushiriki heshima na utukufu wake wote katika Ufalme. Mawazo haya ni ya 
thamani gani kwa wale ambao wanafaa kwa uadilifu na Bwana wetu! 

 

Katika kuwasilisha kwa wanafunzi mikate isiyotiwa chachu kama ukumbusho, Yesu alisema, 
"Twaeni, mle; huu ni mwili wangu." Maana dhahiri ya maneno Yake ni, Hii inaashiria, au 
inawakilisha, mwili Wangu. Mkate huo haukuwa mwili wake; maana kwa maana yoyote mwili 
wake ulikuwa bado haujavunjwa. Kwa maana yoyote basi ingewezekana wakati huo kushiriki 
kwake au kwa mfano, dhabihu hiyo ilikuwa bado haijakamilika. Lakini picha hiyo imekamilika 
tunapogundua kuwa mkate usiotiwa chachu (safi, usiotiwa chachu) uliwakilisha mwili wa Bwana 
wetu bila dhambi - chachu ikiwa ishara ya dhambi chini ya Sheria, na haswa iliyoamriwa 
kutolewa wakati wa Pasaka. Katika tukio lingine Yesu alitoa somo ambalo linatafsiri ishara hii. 
Alisema, "Mkate wa Mungu ndiye ashukaye kutoka Mbinguni, na kuupa ulimwengu uzima." 
"Mimi ndimi Mkate wa Uzima." "Mimi ndiye Mkate aliye hai aliyeshuka kutoka Mbinguni; 
ikiwa mtu yeyote atakula mkate huu, ataishi milele; na mkate nitakaotoa ni mwili wangu, ambao 
nitatoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu." - Yohana 6: 33,35,51. 

 

Ili kufahamu jinsi tunavyopaswa kula, au inafaa, Mkate huu ulio hai, ni muhimu kwetu kuelewa 
kile mkate unamaanisha. Kulingana na ufafanuzi wa Bwana wetu juu ya jambo hilo, ilikuwa 



nyama Yake ambayo alitoa sadaka kwa ajili yetu. Haikuwa Uhai Wake wa kabla ya kuwa 
mwanadamu kama kiumbe wa roho ambaye alitolewa kafara, ingawa hiyo iliwekwa chini na 
utukufu wake kuwekwa kando, ili apate kuchukua asili yetu ya kibinadamu. Ilikuwa ni ukweli 
kwamba Bwana wetu Yesu alikuwa mtakatifu, asiye na hatia, asiye na unajisi na aliyejitenga na 
wenye dhambi — bila uchafu wowote kutoka kwa Baba Adam, na hivyo huru kutoka kwa 
dhambi — iliyomwezesha kuwa Mkombozi wa Adamu na jamii yake, iliyomuruhusu kutoa 
Maisha yake "ni Fidia kwa wote, ili ishuhudiwe kwa wakati ufaao." - 1 Timotheo 2: 3-6.wakati 
tunaona kwamba ilikuwa safi, asili isiyo na doa ya Bwana wetu Yesu iliyowekwa chini kwa 
niaba ya wenye dhambi, tunaona nini ambacho tumebahatika kukifaa.. Vile vile alivyotuwekea 
sisi tupaswa kula,inafaa sisi wenyewe; kwamba Maisha yake kamili ya kibinadamu yalitolewa ili 
kukomboa jamii yote ya mwanadamu kutoka kwa hukumu ya kifokuwezesha kurudi kwa Maisha 
yake kamili ya kibinadamu kutoka hukumu na kifoikiwa wangefanya; na sisi kutambua hili na 
tumpokee kama Mwokozi wetu kutoka mauti.Maandiko yanatuonyesha, hata hivyo,.kwamba 
ikiwa Mungu angeona dhambi zote za zamani zimefutwana inapaswa kututambua kama tuna 
haki ya ukamilifu wa kibinadamu hii bado haitatufanya tukamilike, wala kutupatia haki ya uzima 
wa milele.Ili kwamba yeyote wa kabila la Adamu apate kufaidika kwa dhabihu ya Yesu. ilikuwa 
ni lazima kwamba Yeye afufuke kutoka kaburini kwenye ndege ya roho ya uzima kwamba apae 
juu kwa Baba na aweke sifa ya dhabihu ya kifo chake mikononi mwa Hakina kupokea kutoka 
kwa baba nguvu zote Mbinguni na duniani. Kama inavyohusiana na ulimwengu, ilikuwa ni 
lazima pia kwamba katika Wakati mwafaka wa Baba anapaswa kuja tena duniani, Kiumbe 
mtukufu wa Kiungu kisha kuwa kwa ulimwengu wote Mpatanishi, Nabii Kuhani na Mfalme, 
kusaidia kurudi kwenye ukamilifu na maelewano pamoja na Mungu wale wote ambao watapata 
fursa nzuri za kutolewa wakati huo.Ni baraka hiyo ambayo Kanisa la Injili ya  Miaka hii 
hupokea kwa imani katika Mkombozi wa ,kuhesabiwa haki kwa imani sio kuhesabiwa haki kwa 
asili ya roho ambaye hatukuwahi kuwa nayo na kamwe hatukupotezana ambayo Kristo 
hakukomboa lakini kuhesabiwa haki kwa maumbile ya mwanadamu ambayo Baba Adam 
alikuwa nayo na kuipoteza, na ambayo Kristo alikomboa kwa kutoa mwili wake mwenyewe bila 
dhambi, maisha kamili ya mwanadamu, kama dhabihu yetu ya Fidia Kushiriki kwa mkate 
usiotiwa chachu kwenye Ukumbusho basi inamanisha kwetu hasa kujitia unajisi kwetu kwa 
imani, ya kuhesabiwa haki kwa maisha ya mwanadamu— haki ya kuishi binadamu— pamoja na 
marupurupu yake yote, ambayo Bwana wetu kwa gharama yake mwenyewe alinunua kwa ajili 
yetu. Vivyo hivyo matunda ya mzabibu yanaashiria kimsingi maisha ya Mwokozi wetu 
aliyopewa kwa ajili yetu, maisha yake ya kibinadamu uungu wake, roho yake, akaimwaga kwa 
maouti kwa ajili yetu; na matumizi ya hii na sisi pia inaashiria, kimsingi, kukubalika kwetu ya 
haki za kurudisha na marupurupu yaliyopatikana kwa dhabihu ya Bwana wetu 

 

UMUHIMU WA KINDANI WA MKATE  KIKOMBE 

 

Sasa hebu tuangalie kwamba kusudi la Mungu katika kulihalalisha Kanisa kwa imani wakati huu 
wa Enzi ya Injili, kabla ya kuhesabiwa haki kwa ulimwengu kwa kazi za utii katika Enzi ya 



Milenia, ni kwa kusudi la kuruhusu darasa hili ambalo sasa wanaona na kusikia, ambao sasa 
wanathamini dhabihu kuu ambayo Upendo umefanya kwa niaba ya mwanadamu, kuwasilisha 
miili yao kama dhabihu iliyo hai, na hivyo kuwa na sehemu na Bwana Yesu katika dhabihu Yake 
- kama viungo vya Mwili wake. Maana hii ya kina ya Ukumbusho Yeye hakutaja moja kwa 
moja. Bila shaka ilikuwa moja ya mambo ambayo alikuwa akimaanisha aliposema, "Nina mengi 
bado ya kusema nanyi, lakini hamwezi kuvumilia sasa; lakini, wakati huyo Roho wa Kweli 
atakapokuja, atakuongoza katika Kweli yote, na nitakuonyesha mambo yajayo. "- Yohana 16: 
12,13. 

 

Roho huyu wa Ukweli, nguvu na ushawishi wa Baba aliyopewa kupitia Kristo, akiongea kupitia 
Mtume Paulo, anaelezea wazi umuhimu wa juu sana wa Ukumbusho; kwani Mtakatifu Paulo 
anasema, akiandikia Kanisa lililowekwa wakfu, "Kikombe cha baraka ambacho tunashukuru, sio 
ushiriki wa damu ya Kristo? Mkate ambao tunaumega, sio ushiriki wa Mwili wa Kristo ? "- 
kushiriki na Kristo kama dhabihu za pamoja pamoja naye hata hata kufa, ili kwa njia hiyo 
tuhesabiwe pamoja naye kama washiriki wa utukufu ambao amepokea kama thawabu ya 
uaminifu wake? -" Kwa maana sisi, tukiwa wengi, ni mkate mmoja na Mwili mmoja. "- 1 
Wakorintho 10: 16,17. — Emphatic Diaglott. 

 

Maoni yote mawili ya amri hii ya kuvutia ni muhimu sana. Kwanza, ni muhimu, kwamba tuone 
haki yetu kupitia dhabihu ya Bwana wetu. Ni sawa basi kwamba tunapaswa kutambua kwamba 
Kristo mzima, shirika lote lililotiwa mafuta, ni, kwa mtazamo wa Kiungu, Mwili ulio na 
washirika wengi, ambao Yesu ni Kichwa (1 Wakorintho 12: 12-14), na kwamba Mwili huu, 
Kanisa hili, kwa ujumla lazima livunjwe — kwamba kila mshiriki wake lazima awe nakala ya 
Bwana Yesu na lazima aende katika nyayo za dhabihu Yake. Tunafanya hivyo kwa kuyatoa 
maisha yetu kwa ajili ya ndugu, kama Yesu alivyotoa maisha yake-moja kwa moja kwa ndugu 
zake Wayahudi, lakini kwa ulimwengu wote, kulingana na kusudi la Baba. 

 

Sio maisha yetu ya kiroho ambayo tulijilaza, hata kama haikuwa maisha ya kiroho ya Yesu 
ambayo aliweka chini. Kama alivyotoa dhabihu Utu wake halisi, kamili, ubinadamu wake, 
ndivyo tunapaswa kujitolea nafsi zetu zilizohesabiwa haki, kuhesabiwa kuwa wakamilifu kupitia 
sifa ya Yesu, lakini sio hivyo. Vivyo hivyo Mkate na Kikombe vinawakilisha mateso. Nafaka za 
ngano lazima zisagwa na kusagwa kabla ya kuwa mkate wa mwanadamu; hawawezi kuhifadhi 
maisha yao na ubinafsi kama nafaka. Zabibu lazima ziwasilishe kwa shinikizo ambalo litaondoa 
juisi zao zote, lazima zipoteze utambulisho wao kama zabibu, ikiwa zingekuwa dawa ya kutoa 
uhai kwa ulimwengu. Ndivyo ilivyo kwa kampuni ya Kristo, Kichwa na Mwili. Kwa hivyo 
tunaona uzuri na nguvu ya kauli ya Mtakatifu Paulo kwamba watoto wa Bwana ni washiriki wa 
Mkate mmoja na Kombe moja. Lakini ni damu yake, fadhila ya dhabihu yake, ndio 



inayohesabiwa. Damu yetu ina fadhila kwa sababu tu ya sifa zake zilizohesabiwa kwetu, kwa 
sababu tu sisi ni viungo vya Mwili wake. 

 

Bwana wetu anatangaza wazi kwamba kikombe, tunda la mzabibu, linawakilisha damu; Hiyo sio 
uhai uliowekwa, lakini uhai uliomwagika, uliopewa, ulijitolea-uhai wa kujitolea. Anatuambia 
kwamba maisha haya yaliyomwagwa yalikuwa kwa ondoleo la dhambi; na kwamba wale wote 
ambao wangekuwa Wake lazima wainywe, lazima wakubali dhabihu Yake na iitoshe kwa imani. 
Lazima wapokee uhai kutoka kwa chanzo hiki. Haitamfanya yeyote kudai kutokufa nje ya 
Kristo. Haitafanya kutangaza kwamba maisha ni matokeo ya utii wa Sheria. Haitafanya kudai 
kwamba imani kwa mwalimu fulani mzuri na kutii maagizo yake itakuwa sawa na kuleta uzima 
wa milele. Hakuna njia ya kupata uzima wa milele isipokuwa kwa damu iliyomwagika mara 
moja kama Bei ya Ukombozi kwa ulimwengu wote. "Hakuna jina lingine lililopewa chini ya 
Mbingu au kati ya watu ambalo lazima tuokolewe." (Matendo 4:12) Vivyo hivyo hakuna njia 
nyingine ambayo tunaweza kufikia maumbile mapya isipokuwa kukubali mwaliko wa Bwana 
kunywa Kikombe chake, na kuvunjwa pamoja naye kama washirika wa Mkate mmoja, kuzikwa 
na Yeye katika ubatizo katika kifo chake, na hivyo kuwa naye katika ufufuo wake kwa utukufu, 
heshima na kutokufa. — Warumi 6: 3-5; 2: 7 

 

 

SHEREHE KWENYE UFALME 

 

Katika hafla ya kuanzishwa kwa Meza ya Ukumbusho, Bwana wetu mpendwa, kama kawaida, 
alikuwa na la kusema juu ya Ufalme, mada ya kila hotuba Yake. Wale ambao alikuwa 
amewaahidi kushiriki katika Ufalme ikiwa ni waaminifu, Aliwakumbusha juu ya tangazo Lake 
kwamba ataenda kupokea Ufalme na kuja tena na kuwapokea kwake kushiriki katika Ufalme 
huo. Sasa anaongeza kuwa Ukumbusho huu ambao alikuwa akianzisha utapata utimilifu wake 
katika Ufalme, kwamba hatakunywa tena tunda la mzabibu mpaka hapo atakapoinywa tena 
pamoja nao katika Ufalme wa Baba. 

 

Kile ambacho Bwana wetu alimaanisha kwa taarifa hii inaweza kuwa ngumu kuamua vyema, 
lakini inaonekana sio sawa kumuelewa Yeye akimaanisha kuwa kama matokeo ya majaribu na 
mateso yaliyoonyeshwa kwenye Kikombe chake, kutakuwa na furaha katika Ufalme. "Ataona 
taabu ya roho yake na atashiba." Atatazama nyuma juu ya majaribu na shida zilizovumiliwa kwa 
utii mwaminifu kwa mapenzi ya Baba, na atafurahi katika haya anapoona matokeo mazuri — 
baraka ambazo zitakuja kwa wanadamu wote. Shangwe hii itashirikiwa na wanafunzi Wake wote 
ambao wamekunywa Kikombe hiki, kwanza kwa kuhesabiwa haki, kisha kwa kujitolea na 



kujitolea pamoja Naye. Hawa wana ahadi Yake kwamba watatawala pamoja Naye; na wakati 
utawala utakapoanza, wakati Ufalme utakapothibitishwa, wakitazama nyuma watasifu njia 
ambayo Mungu amewaongoza siku kwa siku, hata hadi mwisho wa mwendo wao wa kidunia, na 
hata kama imekuwa "nyembamba njia, "njia ya kujitolea, njia ya kujikana. 

 

Imani ya Bwana wetu mpendwa ilisimama kwa kujaribu masaa haya yote ya kujaribu ambayo 
alijua kuwa karibu sana wakati wa woga na kifo Chake. Ukweli kwamba Yeye alimshukuru 
Baba kwa mkate na kikombe ni ishara ya kukubali kwa furaha katika mateso yote ambayo 
kuumega mkate na kusagwa kwa zabibu kunamaanisha. Tayari alikuwa ameridhika na mpangilio 
wa Baba. Sambamba na roho hii ilikuwa ikiimba kwa wimbo wakati walipoachana, wimbo wa 
sifa bila shaka, shukrani kwa Baba kwamba kazi yake hapa duniani ilikuwa karibu kumalizika, 
na kwamba alikuwa amepata neema ya kutosha kwa mahitaji yake. 

 

Kwa kuzingatia matukio ya masaa yale mazito yaliyofuatia Karamu ya Ukumbusho, wacha 
tumfuate Mkombozi hadi Gethsemane, na tumwone "kwa kilio kali na machozi" akimwomba 
"Yeye ambaye aliweza kumwokoa kutoka katika kifo" - mfano wa Hofu ya Mwalimu ya kifo 
isije kwa njia fulani angeshindwa kufuata Mpango wa Baba, na kwa hivyo akafikiriwa kuwa 
hastahili ufufuo. Tunatambua kuwa Bwana wetu kwa njia fulani alifarijiwa na hakikisho 
kwamba alikuwa ametimiza kwa uaminifu ahadi yake ya kujitolea, na kwamba hakika angekuwa 
na ufufuo kama alivyoahidi. 

 

Tunaona jinsi alivyokuwa mtulivu baadaye, wakati mbele ya kuhani mkuu na Pilato, na Herode 
na Pilato tena. "Kama mwana-kondoo mbele ya wachungaji wake ni bubu, ndivyo hakufungua 
kinywa Chake" kwa kujilinda. Tunamuona Yeye ni mwaminifu, jasiri hadi mwisho kabisa; na 
tuna uhakikisho Wake kwamba angeweza kumwuliza Baba na angekuwa na vikosi zaidi ya kumi 
na mbili vya malaika kwa ulinzi Wake. Lakini badala ya kuomba msaada ili kuepuka dhabihu 
Yake, Aliomba msaada wa kuivumilia kwa uaminifu. Ni somo gani hapa kwa wafuasi Wake 
wote! 

 

Kwa upande mwingine, tunakumbuka kwamba hata miongoni mwa wanafunzi Wake waaminifu 
walio jasiri zaidi walimwacha Mwalimu na kukimbia; na kwamba mmoja wao, kwa woga wake, 
hata alimkana Mola wake! Ni tukio gani hili la kuchunguza mioyo yetu kuhusu kiwango cha 
imani yetu, ujasiri wetu na nia yetu ya kuteseka na Yeye aliyetukomboa! Ni fursa gani kwa 
hivyo tumepewa sisi kushikilia akili na azimio kwamba hatutamkana Mwalimu wetu chini ya 
hali yoyote au hali-kwamba tutamkiri sio tu kwa midomo yetu, bali pia na mwenendo wetu. 

 



 

UPINZANI WETU WA KUTOKA ULIMWENGU WA DINI 

 

Tunashtushwa na wazo kwamba ni watu wanaodai wa Yehova waliomsulubisha Mkuu wa 
Uzima! na sio hivyo tu, bali ni kwamba walikuwa viongozi wa mawazo yao ya kidini, makuhani 
wao wakuu, Waandishi na Mafarisayo na Madaktari wa Sheria, badala ya watu wa kawaida, 
ambao walihusika na tendo hili baya. Tunakumbuka maneno ya Mwalimu, "Usistaajabu kwamba 
ulimwengu unakuchukia; kwa maana unajua kwamba ilinichukia mimi kabla ya kuwachukia 
wewe." Tunaona kwamba alitaja ulimwengu wa kidini; na kwa kutambua hili, tunajua kwamba 
utakuwa ulimwengu wa kidini ambao utatuchukia sisi wafuasi wake. Hatufai kushangaa, basi, 
kwamba upinzani dhidi ya Ukweli na mateso ya wachukuaji nuru inapaswa kutoka kwa watetezi 
mashuhuri wa kile kinachoitwa Ukristo. Ukweli huu, hata hivyo, haupaswi kusababisha sisi 
kuwachukia wapinzani wetu wenyewe au wale waliomtesa Bwana wetu hadi kifo. Badala yake 
tunapaswa kukumbuka maneno ya Mtume Petro kuhusu jambo hili: "Najua kwamba mlifanya 
hivyo kwa ujinga, kama walivyofanya watawala wenu." - Matendo 3:17. Ah, ndio! Ujinga na 
upofu wa moyo na akili ndio msingi wa mateso yote ya Kristo - Kichwa na Mwili. Baba 
anaruhusu iwe hivyo sasa, mpaka washiriki wa Mwili wa Kristo watakuwa wamejaza kilicho 
nyuma ya mateso ya Kichwa chao. (Wakolosai 1:24.) Hivi karibuni, kama Bwana wetu 
mpendwa alivyotangaza, wale ambao sasa hushiriki mwili Wake uliovunjika na wamevunjika 
pamoja Naye katika utumishi wa Ukweli, wale ambao sasa wanashiriki katika Kombe Lake la 
mateso na kujikana, watafanya hivyo. kunywa pamoja naye divai mpya ya furaha katika Ufalme, 
zaidi ya pazia. Pamoja na Asubuhi hiyo tukufu itaanza kazi kubwa ya kuachiliwa kwa 
ulimwengu kutoka kwa vifungo vya dhambi na mauti-kazi kubwa ya kuinua, "Nyakati za 
Marejesho ya vitu vyote vilivyonenwa kwa kinywa cha Manabii wote watakatifu tangu 
ulimwengu uanze." - Matendo 3:21. 

 

Mawazo mbele ya akili ya kila mmoja wa wale wanaoshiriki katika ibada ya Ukumbusho 
inapaswa kuwa ile iliyoonyeshwa kwa maneno ya Mtakatifu Paulo, "Ikiwa tutateseka pamoja 
naye, tutatawala pia pamoja naye; ikiwa tumekufa pamoja naye, tutakuwa pia kuishi naye "; 
"kwa sababu ya dhiki zetu nyepesi, ambazo ni za kitambo tu," "hazistahili kulinganishwa na 
utukufu utakaofunuliwa ndani yetu." (Rum. 8:18.) Pamoja na mawazo haya kuhusu kupitishwa 
kwa dhambi zetu kama Mzaliwa wa kwanza kupitia sifa ya damu ya thamani, na sehemu yetu na 
Bwana wetu aliyebarikiwa katika uzoefu wake wote wa mateso na utukufu, tunaweza kweli 
weka sikukuu ya Pasaka kwa furaha, bila kujali majaribu na shida. Kwa kufanya hivyo, 
tukiendelea kuwa waaminifu kama wafuasi Wake, hivi karibuni tutapata fursa kubwa ya 
kuongoza majeshi ya Bwana — wote ambao mwishowe watasikia na kumjua na kutii Mfalme 
mkuu — kutoka kwa mamlaka ya dhambi na kifo, kutoka Misri kwenda Kanaani. 

 



 

MAADHIMISHO YAJAYO 

Kulingana na kawaida, mkutano wetu mwaka huu utakutana kusherehekea hafla hiyo kuu 
ambayo imejaa umuhimu wa maana kwa watakatifu wote ambao wamepata kuthamini Ukweli 
wa Sasa. Tunapendekeza kwamba marafiki wapenzi katika sehemu anuwai za ulimwengu 
wapuuze Ukumbusho huu uliobarikiwa. Hatushauri kuondoka kwa vikundi vidogo kukutana na 
kampuni kubwa, lakini badala yake kila kampuni ndogo, au bendi, zikutane pamoja kama 
kawaida yake; kwa maana hii inaonekana kuwa ndiyo njia ya Kanisa la kwanza. Wacha 
"tusherehekee Sikukuu," kwa furaha ya mioyo, lakini kwa uthamini unaostahili wa sherehe yake, 
sio tu kama inahusiana na dhabihu ya Bwana wetu kwa ajili yetu, lakini pia kama inavyohusiana 
na agano letu la kufa pamoja Naye. Tunapendekeza kwamba viongozi wa kila kampuni wafanye 
mipango ya kupata mkate usiotiwa chachu, na ama juisi ya zabibu isiyotiwa chachu, au juisi ya 
zabibu, au matunda mengine ya mzabibu. Mapendekezo yetu ni dhidi ya utumiaji wa divai 
iliyotiwa chachu, kama jaribu linalowezekana kwa wengine dhaifu katika mwili, ingawa inaweza 
kutolewa kwa yeyote, ikiwa wapo, ambao kwa uaminifu wanaamini kuwa divai iliyochachuliwa 
ilitakiwa kutumiwa. 

 

Tunapendekeza kwamba mikusanyiko hii midogo iwe bila onyesho. Kwa uzuri, kwa utaratibu, 
kwa utulivu, hebu tuje pamoja, kamili ya mawazo ya thamani kuheshimu shughuli kubwa 
tunayoadhimisha. Wacha tusizingatie sana fomu na sherehe. Wacha sisi katika hili, kama katika 
vitu vyote, tutafute kufanya yale ambayo yatampendeza Bwana wetu; na hapo tutakuwa na 
hakika kwamba huduma hiyo itakuwa ya faida kwa wote wanaoshiriki. 

 

Hapo awali tumependekeza kwamba hakuna mtu atakayekatazwa kula mkate na kunywa divai 
ambazo zinakiri imani katika damu ya thamani na kujitolea kamili kwa Bwana. Kama kanuni 
hakutakuwa na hatari kwamba yeyote atakubali upendeleo wa ushirika huu ambao sio wenye 
moyo wa dhati. Badala yake, wengine wanaweza kuhitaji kutiwa moyo, kwani maoni mabaya, 
tunaamini, wakati mwingine huchukuliwa maneno ya Mtume kuhusu wale ambao "hula na 
kunywa hukumu (hukumu) kwao, bila kutambua mwili wa Bwana." (1 Wakorintho 11:29.) Kwa 
ajili ya hawa waoga, ambao, tunaamini, hawataacha haki ya kukumbuka shughuli hii kubwa, 
tungeelezea kwamba kwa uelewa wetu darasa lililotajwa na Mtume linajumuisha wale ambao 
wanashindwa kutambua maana halisi ya dhabihu, na ambao wanaitambua huduma hii kama 
fomu ya sherehe tu. Kushindwa kuchunguza na kujifunza hii inamaanisha nini, huleta kulaani, 
kukaripia. 

 

Tunaamini kwamba hafla hii mwaka huu itakuwa ya thamani zaidi na yenye faida kwa 
watakatifu wote. Tunapokaribia mwisho wa kozi yetu, umuhimu mkubwa wa Wito wetu, 



majukumu yake na marupurupu, inapaswa kuelekezwa zaidi na zaidi juu ya mioyo na akili zetu. 
Tunaishi katika nyakati nzuri. Hatujui nini siku inaweza kuzaa. Basi na tutembee kwa uangalifu 
mkubwa, kwa umakini mkubwa, lakini kwa furaha na furaha, tukijua ya kuwa ukombozi wetu 
umekaribia; na kwamba, ikiwa ni waaminifu, hivi karibuni na Bwana Arusi wetu Mpendwa 
tutakula divai ya furaha katika Ufalme Wake na kuwa pamoja naye  

 


